



CHIANG MAI



Tháng 08 | 2024 - 4 ngày

(Đã bao gồm cả thời gian đi và thời gian về)
*Lịch trình có thể thay đổi do tình hình thực tế

CHIANG MAI, THÁI LAN

KHOA | Thiết kế - Nghệ thuật
Ngôn ngữ - Văn hoá Quốc tế
Kinh tế - Quản trị

Số giờ quy đổi thực tập nhận thức
156 GIỜ



☎ 0794 788 181
🌐 hoasen.edu.vn/field-trip/
✉ fieldtrip@hoasen.edu.vn

HOA SEN

go Global

DAY 01

SÁNG

Đoàn tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất
Đến địa điểm và thủ tục nhập cảnh
Di chuyển đến nhà hàng để ăn trưa

Chiang Mai, Thái Lan

WAT PHRA THAT DOI SUTHEP
SIRIPHANICH TOWER

CHIỀU

Ghé thăm Wat Phra That Doi Suthep - Một trong những ngôi đền nổi tiếng và linh thiêng nhất của Thái Lan, và nó có ý nghĩa quan trọng từ cả mặt tôn giáo và văn hóa.

Trải nghiệm tại Tòa nhà Siriphanich - khu dịch vụ văn phòng, tiện ích đa dạng.

ĐÊM

Tự do khám phá Chiang Mai về đêm.

CHIANG MAI UNIVERSITY

SÁNG

Trải nghiệm và học tập tại Đại học Chiangmai - tổ chức giáo dục đại học đầu tiên được thành lập ở miền bắc Thái Lan, một trong những trường đại học lâu đời và uy tín nhất tại Thái Lan và được xếp hạng "Excellent" về học thuật và nghiên cứu của tổ chức Commission on Higher Education cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

- Tham dự lễ chào mừng với sự tham gia của các sinh viên và giảng viên tại trường.
- Tham quan cơ sở vật chất, trang viên trong trường.
- Tham gia Workshop: Tìm hiểu thêm về môi trường học tập và làm việc tại Thái Lan
- Nghe giảng viên/chuyên viên của trường trao đổi về các kiến thức chuyên ngành tại trường.
- Giao lưu với các hoạt động ngoài trời cũng như các hội nhóm sinh viên Việt Nam - Thái Lan.

CHIỀU

Khám phá công viên khoa học phía Bắc - Northern Science Park (NSP) Khu vực tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ, cung cấp cơ hội cho các doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu, và sinh viên để hợp tác và thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

ĐÊM

Ăn tối và tự do khám phá Chiang Mai về đêm.

DAY 03

SÁNG

WAT PHRA THAT DOI KHAM

Di chuyển đến tỉnh Chiang Rai.

Khám phá Wat Phra That Doi Kham - hay còn gọi là Đồi Khâm, là một ngôi đền khá đặc biệt của Chiang Mai, nổi bật với bức tượng Phật cao 18 mét. Ngôi đền mang phong cách Lanna đậm nét và là một trong những ngôi đền linh thiêng, đẹp nhất tại Chiang Mai.

ROYAL FLORA RATCHAPHRUEK

BAAN TAWAI

SÁNG

Khám phá Công viên Hoàng gia Ratchaphruek - Royal Flora Ratchaphruek là một quần thể vườn bách thảo với hàng nghìn loài cây và thực vật trải rộng trên khuôn viên có diện tích gần 80 hecta. Công viên được đặt tên theo quốc hoa của Thái Lan, một loài hoa có màu vàng tươi sáng và là quần thể rộng lớn có nhiều những loài thực vật đa dạng của Thái Lan.

Khám phá Baan Tawai - Làng nghề nổi tiếng với nghệ thuật điêu khắc gỗ và là địa điểm mua sắm lý tưởng cho những người quan tâm đến nghệ thuật dân dụ và sản phẩm nghệ thuật gỗ.

Cơ hội trải nghiệm vẽ tranh, điêu khắc gỗ, tạo ra các sản phẩm thủ công dưới sự hướng dẫn của các Nghệ nhân Thái Lan.

SUN SWEET THAILAND COMPANY

CHIỀU

Trải nghiệm và học tập tại Công ty Sun Sweet Thailand - Công ty hoạt động kinh doanh sản xuất và phân phối ngũ cốc đã qua chế biến và các sản phẩm nông nghiệp khác mang thương hiệu "KC". Là một trong những công ty áp dụng công nghệ kỹ thuật cao trong sản xuất, sản phẩm có mặt trên hơn 50 quốc gia trên thế giới.

- Tham quan cơ sở.
- Workshop: Giới thiệu về công ty, mô hình kinh doanh, quản trị sản xuất và các quy chuẩn an toàn thực phẩm.

Dùng bữa tối.

TỐI

Khám phá Tha Phae Walking Street Night Market : Trải nghiệm không khí vui vẻ và mua sắm các sản phẩm thủ công, đồ lưu niệm và đặc sản tại Chiang Mai.

DAY 04

WAT LOK MOLI

JING JAI FARMER MARKET

SÁNG

Khám phá đền Wat Lok Moli - Một trong những đền chùa quan trọng và lịch sử của Chiang Mai, có kiến trúc độc đáo và được biết đến với vẻ đẹp truyền thống của nền văn hóa Thái Lan.

Khám phá phiên chợ cuối tuần Jing Jai Farmer Market - Nơi bày bán hàng thủ công mỹ nghệ, những sản phẩm làm tay với gu thẩm mỹ tinh tế. Đồ lưu niệm, hàng thời trang, cùng với đó là khu hải sản tươi sống và các khu ẩm thực độc đáo. Chợ chỉ mở cửa 2 ngày cuối tuần, đây thực sự là phiên chợ của sáng tạo và dẫn dắt cảm xúc.

Tự do tham gia các hoạt động nghệ thuật và văn hóa, triển lãm nghệ thuật...

TRƯA
CHIỀU

Đoàn dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại chỗ.
Di chuyển ra Sân bay quốc tế.
Đoàn về đến Tp. Hồ Chí Minh.
Kết thúc chuyến đi.

TP. HCM, Việt Nam

THINGS YOU MUST TRY IN CHIANG MAI



KAHO SOI

Đây là một món súp truyền thống độc đáo của vùng Bắc Thái Lan. Mì xù được đổ nước dùng cốt dừa ngon lành, ăn kèm với thịt gà hoặc thịt bò tạo nên hương vị độc đáo và thơm ngon.



SOM TUM

Hay được gọi là Salad Xanh - Một món salad trái cây tươi ngon với hương vị chua cay đặc trưng. Som Tum sẽ mang lại cảm giác tươi mới và ngon miệng, là một món tráng miệng hoặc món ăn nhẹ rất phù hợp.



NAM PRIK ONG

Nếu bạn thích đồ ăn cay nồng, hãy thử Nam Prik Ong. Đây là một loại sốt cay nồng được làm từ thịt lợn xay, cà chua, ớt và gia vị. Ăn kèm với rau sống, nó tạo nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo tại Chiang Mai.



KAHO NIEW MAMUANG

Xôi và xoài - một món tráng miệng ngọt ngào và tinh tế. Khao Niew Mamuang là xôi ngọt được ướp nước cốt dừa, ăn kèm với miếng xoài chín mọng. Sự kết hợp của cơm xôi, nước cốt dừa và xoài tạo nên một trải nghiệm thưởng thức hương vị đặc trưng của miền Bắc Thái Lan.



FESTIVAL HOA ĐÀO

Cả thành phố sẽ trang trí đầy màu sắc với hoa đào khoe sắc, tạo nên bức tranh huyền bí và lãng mạn. Bạn có thể tham gia vào các sự kiện và hoạt động liên quan đến festival như các cuộc thi nghệ thuật, triển lãm, và cùng tham gia lễ hội đèn lồng ấn tượng.



LOY KRATHONG

Đây là một trải nghiệm độc đáo không nên bỏ lỡ. Người dân và du khách sẽ thả những chiếc bánh thủy tinh nhỏ (Krathong) lên sông hoặc hồ, biểu tượng cho việc xua đuổi xui xẻo và cầu mong điều tốt lành và tham gia sự kiện văn hóa, biểu diễn truyền thống, pháo hoa.



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHUYẾN ĐI

- ✓ Cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa của Thái Lan.
- ✓ Cùng cố kiến thức đã học bằng những trải nghiệm thực tế tại các tổ chức, hay công ty Thái Lan; tìm hiểu môi trường làm việc tại Thái Lan.
- ✓ Tham dự các Workshop và giao lưu với các giảng viên, sinh viên quốc tế tại trường Đại học Chiang Mai.
- ✓ Rèn luyện những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc đội nhóm, giải quyết vấn đề... thông qua các hoạt động của chương trình.
- ✓ Khám phá những cảnh quan đa dạng, địa điểm du lịch tuyệt vời tại Thái Lan.
- ✓ Thông qua việc hoàn thành clip recap từ đó xác định lý tưởng và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.